

dân nhập ngũ; quán triệt và nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xác định ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2007 đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, giao quân nhanh, gọn, an toàn và đúng luật định.

2. Chú trọng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội bằng nhiều nội dung, biện pháp động viên kịp thời thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đón tiếp chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, đời sống cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi trở về địa phương.

3. Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ phải thực hiện đúng trình tự, nội dung, nguyên tắc theo Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành, với mục tiêu: Nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên và góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao, địa bàn trọng điểm phải ưu tiên có công dân nhập ngũ, không được để xã trắng. Chú trọng phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình đồng thời khắc phục tồn tại, khuyết điểm ở một số địa phương, một số ngành trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Bằng mọi biện pháp, không để xảy ra các trường hợp phải loại trả công dân đã nhập ngũ về sức khỏe, chính trị và các tệ nạn xã hội. Kiên quyết không để lọt trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức nhập ngũ; thực hiện tuyển người nào chắc người đó, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ dự phòng khi giao quân.

4. Các địa phương chủ động làm tốt công tác sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ theo các tiêu chuẩn quy định, nắm chắc hoàn cảnh, tâm tư của công dân sẵn sàng nhập ngũ để gọi khám sức khỏe và phát lệnh gọi nhập ngũ với tỷ lệ hợp lý. Tổ chức các đoàn khám sức khỏe đủ thành phần, đảm bảo năng lực chuyên môn, trang thiết bị. Chọn địa điểm khám hợp lý, đảm bảo khám tuyển nhanh gọn, kết luận chính xác.